



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
	กัญชาทางการแพทย์
มติชน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ ผจก.รายวัน	-เสนอข่าว แฟนเพจมูลนิธิชีววิถีโพสต์ข้อความว่า อย.เตรียมอนุญาตนำเข้ายากัญชาจากบริษัทต่างชาติ คาดว่าเป็น Sativex และ Epidolex ยารักษาโรคปวดเรื้อรังและโรคลมชัก ของบริษัท GW Pharma ซึ่งยื่นขอสิทธิบัตรกัญชาร่วมกับ บริษัท Otsuka ในประเทศไทย มากที่สุด แต่ถูกรัฐบาลเพิกถอนหลังการเคลื่อนไหวคัดค้านของนักวิชาการและภาคประชาสังคม สื่อให้เห็นการผูกขาดกัญชา เพราะเงื่อนไขที่ถูกกำหนดโดยอย.เหมือนจะเปิดทางให้บริษัทยากัญชาต่างชาติ
แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์แนวหน้า บางกอกทูเดย์ ไทยรัฐออนไลน์	-เสนอข่าว นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า จากผู้แจ้งครอบครองกัญชาประมาณ 2.2 หมื่นราย ร้อยละ 90 แจ้งว่าเป็นผู้ป่วย แต่ในจำนวนนี้เป็นโรคที่จำเป็นต้องใช้กัญชาจริงไม่ถึง 100 ราย ถ้ารวมกับผู้ป่วยกลุ่มอื่น ที่อนุญาตจะมีประมาณ 2,000-3,000 คน ซึ่งยังมีน้ำมันกัญชาไว้ใช้ประมาณ 3 เดือน บางส่วนที่มีน้ำมันกัญชาไม่พอ ได้วางระบบให้เข้าปรึกษาแพทย์ในพื้นที่ สำหรับการจดหาน้ำมันกัญชามาใช้ในระยะเวลาต่อที่ไทยยังไม่สามารถผลิตได้เองหรือมีไม่เพียงพอ มาตรการแรก คือ นำกัญชาของกลางจากป.ป.ส.กว่า 30 ตันที่ยังไม่ได้คัดเกรดส่งไปตรวจที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากไม่มีการปนเปื้อนหรืออยู่ในระดับที่รับได้ จะให้หน่วยงานที่มีความสามารถนำไปสกัด ใช้ต่อไปอาจเป็นการรับบริจาคหรือสำรวจน้ำมันกัญชาของกลาง ซึ่งต้องตรวจสอบความปลอดภัยเช่นกัน ส่วนการนำเข้าน้ำมันกัญชาจากต่างประเทศเป็นมาตรการสุดท้ายกรณีที่เป็นจริง ๆ แต่จะเป็นการนำเข้าระยะสั้น ซึ่งอาจพิจารณาให้อก.หรือสภากาชาดไทยนำเข้า คาดว่าภายในปีนี้ไทยสามารถผลิตได้เองพอใช้ในประเทศ ส่วนบริษัทต่างชาติหากจะเข้ามาขาย ต้องผ่านหน่วยงานรัฐเป็นคนขอ และต้องมีการขออนุญาตขึ้นทะเบียนยาที่มีคณะกรรมการ กู้ยืมกรองหลายขั้นตอน
มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ โลกวันนี้ออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ Workpointnews ThaiPBS ช่อง3 สำนักข่าวไทย	-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวภายหลังเปิดการอบรมกัญชาทางการแพทย์รุ่น 2 ว่า ได้ ย้ำเรื่องการสั่งจ่ายและการใช้กัญชาทางการแพทย์หลังเกิดปัญหาคนทดลองใช้กัญชาจนเกิดอาการ วูบ หัวใจเต้นเร็ว การใช้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ และขณะนี้กัญชาใช้รักษาโรคได้ 4 กลุ่มโรคเท่านั้น ได้แก่ โรคลมชักในเด็ก อากาเรลสั้นในผู้ใหญ่จากเคมีบำบัด บรรเทาอาการปวดกรณีที่ไม่สามารถให้ยาแก้ปวดอื่นได้ และปลูกประสาทเสื่อม แข็ง โดยการอบรมจะเน้นแนวทางการรักษาแบบประคับประคอง ส่วนในอนาคต จะพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งในรพ. ของกรมฯ ให้บูรณาการแบบครบวงจร ควบคู่กับยาสมุนไพร เพื่อลดปัญหาคนไข้ใช้สมุนไพรแล้วไม่กล้าปรึกษาแพทย์
มติชน แนวหน้า สำนักข่าวไทย เว็บไซต์แนวหน้า มติชนออนไลน์	นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า กัญชายังเป็นยาเสพติดประเภท 5 การใช้กัญชาเพื่อหยดรักษาควรทำภายใต้การดูแลของแพทย์ ไม่ควรทดลองใช้เอง หากใช้แล้วมีอาการใจสั่น หัวใจ วูบ ควรรีบพบแพทย์และแจ้งว่าใช้กัญชามาเพื่อให้สามารถถอนพิษได้รวดเร็ว
	-เสนอข่าว ที่รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี มีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมารอลงทะเบียนเพิ่มจากเดิมกว่าเท่าตัว ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยกลางคนและผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคเก๊าท์ และหอบหืด
	นพ.ประเสริฐ มงคลศิริ ผอ.รพ.หนองฉาง เปิดเผยว่า ศึกษาเรื่องน้ำมันกัญชาประมาณ 5-6 ปี เนื่องจากพี่ชาย 2 คนป่วยโรคมะเร็ง และเคยเดินทางไปที่รพ.ใน สปป.ลาวซึ่งมีแพทย์ใช้น้ำมันกัญชาช่วยในการรักษาโรคมะเร็ง แต่เพิ่งหาน้ำมันกัญชาได้ประมาณ 8-9 เดือนที่ผ่านมา จึงเริ่มใช้รักษาผู้ป่วยและจะนำเขาระบบของรพ.ประมาณเดือนมิ.ย.นี้ โดยการให้มี 4 วิธี 1.การหยดใต้ลิ้นหรือกิน 2.สูบไธระเหยของสารสกัดกัญชา ซึ่งได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งปอดหรือ หลอดลม 3.สวนทวาร ในกรณีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งในช่องท้องหรืออวัยวะในช่องท้อง และ 4.ใช้เหน็บช่องคลอด ในผู้ป่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ส่วนที่ตนใช้เป็นกรณีหยดใต้ลิ้นเพราะช่วยได้เกือบทุกโรค โดยเฉพาะการปวด แต่มีข้อควรระวัง หากใช้ปริมาณเกินกำหนดอาจเกิดอาการมึนเมาได้

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ mthai สำนักข่าวไทย</p> <p>www.thebangkokinsight.com</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.มณูญ ลีเชวงวงศ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ กล่าวถึงกรณีมีผู้ป่วยใช้น้ำมันกัญชาเกินขนาดมารักษาที่ห้องฉุกเฉิน รพ.วิชัยยุทธ ว่า ผู้ป่วยเป็นชายอายุ 28 ปี มีอาการประสาทหลอน คลื่นไส้อาเจียน พุดไม่ชัด ลิ้นแข็ง ฟังไม่รู้เรื่อง หัวใจเต้นเร็ว เจาะเลือดพบเม็ดเลือดขาวสูงกว่าคนปกติ 2 เท่า ต้องรักษาตามอาการ 2 วันจึงหายเป็นปกติ ตรวจสอบประวัติพบใช้น้ำมันกัญชาเกินขนาด คาดว่า"อื่นจะเจอเหตุการณ์แบบเดียวกัน เพราะมีการให้ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลว่าสามารถรักษาได้ถึง 39 โรค ซึ่งเป็นห่วงว่าผู้ป่วยจะทิ้งการรักษาแผนปัจจุบันไปใช้กัญชาแทนและเกิดอันตรายได้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กัมปนาท ตันสลิบุตรกุล จิตแพทย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า เคยเตือนหลายครั้งกรณีผู้ป่วยใช้กัญชารักษาโรคเอง จนเกิดผลข้างเคียง บางรายถึงขั้นเสียชีวิตภายในเดือนเดียว</p>
<p>ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์ 77 ข่าวเด็ด</p>	<p>-เสนอข่าว นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ และ 11 องค์กร ร่วมกันจัดโครงการรณรงค์ "เดินเพื่อผู้ป่วย : Cannabis Walk Thailand" ได้เชิญประชาชนร่วมบริจาคเพื่อผลิตยา และสนับสนุนให้เกิดศูนย์รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ เพื่อแจกจ่ายยาจากกัญชาและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั่วประเทศ ผ่านบัญชีมูลนิธิข้าวขวัญ 201-2-39646-8 ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุพรรณบุรี ขณะนี้เดินมาถึงนครสวรรค์แล้ว มีประชาชนให้ความสนใจข้อมูลกัญชาเพื่อรักษาโรคและร่วมบริจาคสมทบทุนตลอดเส้นทาง_ ส่วนกรณีที่มีผู้ใช้น้ำมันกัญชาแล้วเกิดอาการวูบ คลื่นไส้ อาจเกิดจากน้ำมันกัญชาเข้มข้นเกินไป แต่ของตนเข้มข้นเพียง 3%</p>
<p>มติชน</p>	<p>-เสนอข่าว นายจักรกฤต บรรเจิดกิจ ผอ.ศูนย์การเรียนรู้วิถีวิถีธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.พิจิตร กล่าวว่า ภาครัฐควรขยายเวลาแจ้งครอบครองกัญชาเพิ่ม เนื่องจากบางคนไม่กล้ามาลงทะเบียน และประชาชนยังไม่เข้าใจ นอกจากนี้ อยากให้มีรพ.จังหวัด/อำเภอ เปิดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยกัญชาโดยตรงเหมือน จ.อุทัยธานี</p> <p>-นายสุนทร สันธิศรี ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก นำประธานชุมชน 22 ชุมชน ร่วมประชุมกับกรรมการสภากัญชาแห่งประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการปลูกและใช้กัญชาทางการแพทย์ พร้อมสนับสนุนสภากัญชาแห่งประเทศไทยให้สนับสนุนการปลูก แปรรูป และส่งออกกัญชาเพื่อเป็นยารักษาโรค โดยที่ประชุมต้องการให้ประธานชุมชนรวมตัวกันตั้งวิสาหกิจชุมชนนครแม่สอด ภายใต้การสนับสนุนจากเทศบาลนครแม่สอด</p> <p>-ศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า ได้พูดคุยเบื้องต้นถึงแนวทางการร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคการศึกษา กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มทางการแพทย์ในการวิจัย การผลิตและการใช้ประโยชน์จากกัญชา</p> <p>-นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วยมาแจ้งครอบครองทั้งหมด 2,776 ราย ส่วนหน่วยงานที่ขออนุญาตครอบครองเพื่อวิจัยและรักษามี 3 หน่วยงาน เป็นรพ.รัฐ 1 แห่ง คลินิกสัตวแพทย์ 1 แห่ง และสถานรักษาแพทย์แผนไทย 1 แห่ง</p>
<p>เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ไทย กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา พร้อมทำวิจัยกัญชาให้กับเครือข่ายฯ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเปิดโอกาสให้คณะแพทย์แผนไทยเข้าร่วมวิจัยกัญชาตามตำรับยาแพทย์แผนไทย และเตรียมให้ความรู้เกษตรกรที่จะมาร่วมทำ MOU เพาะปลูกกัญชาไทยสายพันธุ์ทางกระรอก</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>-เสนอบทความ สถาบันการศึกษาในไทยที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับกัญชาในขณะนี้ คือ วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ม.รังสิต ซึ่งเปิดหลักสูตรกัญชาศาสตร์เป็นแห่งแรก นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ เพื่อให้สามารถทำงานวิจัยกัญชาได้ทุกมิติ ตั้งแต่ปี 2560 โดยหลักสูตรเริ่มตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการสกัดทางการแพทย์</p>
<p>แนวหน้า คอลัมน์ เล่ารู้เกษตรกร</p>	<p>-เสนอบทความ อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต กล่าวว่า ตำรับยาไทยไม่ใช้น้ำมันกัญชาอย่างเดียว จะต้องมีส่วนผสมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ด้วย เพื่อแก้ผลข้างเคียงของกัญชา ที่นิยมคือน้ำมันมะพร้าว ซึ่งนำศึกษาต่อว่าการนำไปรักษาโรคแล้วอาการดีขึ้นมาจากสรรพคุณของกัญชาหรือน้ำมันมะพร้าว</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>-เสนอบทความ กล่าวถึงเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับรูปแบบกัญชาของประเทศไทยในขณะนี้ คือ เป็นการผ่อนปรนให้ใช้เพื่อผู้ป่วย ห้ามใช้เรื่องสันตนาการ ห้ามปลูกเพื่อเศรษฐกิจ ผู้ป่วยที่ไม่แจ้งครอบครองจะไม่มีสิทธิได้รับการนิรโทษ ผู้ป่วยที่ต้องการใช้ต้องเข้าระบบกับแพทย์ที่ผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนถูกต้อง สำหรับบทลงโทษหากไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และขออนุญาตถูกต้อง หากผลิต นำเข้า ส่งออก จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 500,000 บาท ปริมาณเกิน 10 กก.ขึ้นไปให้สันนิษฐานว่าเพื่อจำหน่าย จำคุก 1-15 ปี ปรับ 100,000-1,500,000 บาท หากครอบครอง จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ปริมาณเกิน 10 กก. ขึ้นไปให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สันนิษฐานว่าเพื่อจำหน่าย จำคุก 1-15 ปี ปรับ 100,000-1,500,000 บาท ส่วนการเสพ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (เว้นแต่เป็นการรักษาโรคตามคำสั่งแพทย์)</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อาจมีน้ำขังในภาชนะที่ถูกทิ้งกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ข้อมูลจากสำนักกระบาดวิทยา พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นเด็กนักเรียนถึงร้อยละ 52 ซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค จึงขอให้ผู้ปกครอง ครู พี่เลี้ยงเด็ก เข้มงวดการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำประชาชนเตรียมความพร้อม 3 เรื่อง 1.การป้องกันยุงกัด 2.การเฝ้าระวังอาการ คือ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย เบื่ออาหาร หน้าแดง ผิวน้ำเป็นจุดเลือด อาเจียน ปวดท้อง และ 3.การไปพบแพทย์เร็วเมื่อป่วยและมีไข้สูง และเฝ้าระวังเป็นพิเศษช่วงไข้ลด หากเกิดอาการช็อกต้องรีบกลับไปรพ.ให้เร็วที่สุด</p>
<p>มติชน ข่าวสด เดลินิวส์</p>	<p>โรคในฤดูฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า กรมควบคุมโรคออกประกาศการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน 5 กลุ่มโรคที่พบได้บ่อย ได้แก่ โรคติดต่อทางระบบหายใจ โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคติดต่ออื่น ๆ และ ภัยอันตราย</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มโรคติดต่อทางระบบหายใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม กลุ่มโรคที่มียุงเป็นพาหะ ป้องกันได้ด้วยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด กลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ ได้แก่ อหิวาตกโรค โรคไวรัสตับอักเสบบี กลุ่มโรคติดต่ออื่น ๆ ได้แก่ โรคมือเท้า ปาก โรคเลปโตสไปโรซิส ส่วนภัยสุขภาพในฤดูฝน ได้แก่ อันตรายจากการรับประทานเห็ดพิษ สัตว์มีพิษ ภัยจากฟ้าผ่าและอุบัติเหตุทางถนน</p>
<p>มติชน</p>	<p>ค้ายา รพ.เอกชน</p> <p>-เสนอข่าว นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกรณีผู้บริโภคร้องเรียนรพ.เอกชนแห่งหนึ่งคิดค่ายาและค่าอาการท้องเสียแพงเกินจริงรวม 3 หมื่นบาท ว่า ได้สั่งให้รพ.ที่ถูกร้องเรียนนำข้อมูลดิบต้นทุนราคา ยา การรักษา และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ตรวจสอบ เพื่อหาต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและราคาขายที่แท้จริง คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 สัปดาห์ หากผลตรวจสอบพบว่าเก็บค่ารักษาสูงเกินจริงและดำเนินการตามกฎหมายได้ จะถือเป็นกรณีแรกตามประกาศตามมติกร.ที่ใช้กฎหมายเอาผิดกับรพ.เอกชน</p>
<p>เว็บไซต์ thailandplus</p>	<p>รางวัลผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2561 จาก พญ.มยุรา กุสุมภ์ เลขานุการ รมว.สธ. ในการประชุมวิชาการสมาคมผู้บริหารสาธารณสุข เรื่อง “การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>บุหรี่</p> <p>-เสนอบทความว่า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกปี 2562 มูลนิธิณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ภาควิชาอายุรศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ สสส. ได้จัดกิจกรรม Tobacco burns your lungs มีเครือข่ายและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมให้ข้อมูลอันตรายของบุหรี่ โดย นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า นำภูมิโง้ที่ไทยได้ขับเคลื่อนไปสู่การเลิกบุหรี่ร้ตลอดไป โดยปีนี้นั้นประเด็นสุขภาพปอดและโรคระบบทางเดินหายใจ และแนะนำว่าการเก็บภาษีบุหรี่แบบอัตราเดียวดีกว่าสองอัตราที่ให้นักสูบใช้บุหรี่ราคาถูกกว่า</p> <p>ศ.คลินิก พญ.มุกดา หวังวิรวงศ์ ที่ปรึกษาสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สารพิษในควันบุหรี่สามารถเข้าสู่ทารกในครรภ์ ทำให้พัฒนาการของปอดน้อยกว่าปกติ พัฒนาการทางสมองต่ำ เกิดการแท้งหรือคลอดก่อนกำหนด ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยเด็กโรคหอบหืดที่ต้องไปห้องฉุกเฉินจะอยู่ในบ้านที่มีนักสูบ การทำโครงการบ้านปลอดบุหรึอย่างต่อเนื่องเป็นอีกวิธีลดนักสูบในบ้าน</p> <p>พญ.ผลิน กมลวัฒน์ ผอ.สำนักวัณโรคฯ กรมควบคุมโรค เผยว่า ไทยติดอันดับ 1 ใน 14 ของโลกที่มีภาวะวัณโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และสารอันตรายในบุหรี่กระตุ้นการติดเชื้อไวรัสโรคไต โดยร้อยละ 20 ของคนสูบบุหรี่จะเสียชีวิตจากไวรัสโรคไต และยังเสี่ยงพิการและเสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลวด้วย</p> <p>ร.อ.นพ.สมชาย ณะสิทธิชัย รองผอ.ด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ทุกปีไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 1.3 แสนราย เสียชีวิต 7 หมื่นราย โดยบุหรี่เป็นต้นเหตุของมะเร็งปอดร้อยละ 90 แม้หยุดสูบบุหรี่ก็ยังเสี่ยงมะเร็งปอดอีก 20 ปี จึงต้องป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่และลดปัญหาบุหรี่มือสอง นอกจากนี้ ยังพบว่ามะเร็ง 12 ชนิดสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่</p>
ข่าวสด	<p>โรคไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นางนิตยา ศรีปัดฐา ผอ.ร.ร.อนุบาลกิตติยา อ.เมือง จ.มหาสารคาม กล่าวว่า โรงเรียนได้คัดกรองนักเรียนด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบมีไข้เกิน 38 องศา จะให้หยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบทางเดินหายใจ</p> <p>นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม กล่าวว่า จ.มหาสารคามมีรายงานโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่ 1 ม.ค.-14 พ.ค. 2562 พบผู้ป่วย 634 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต อัตราป่วยสูงสุดในกลุ่ม 5-9 ปี รองลงมา 0-4 ปี และ 10-14 ปี ตามลำดับ</p>
ไทยรัฐ	<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคอัมพฤกษ์อัมพาต หรือ โรคหลอดเลือดสมอง มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง อายุที่มากขึ้น การสูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม และภาวะน้ำหนักเกิน อาการเตือน คือ ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัวเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีก แขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดลำบาก ต้องรีบนำส่งรพ.ให้เร็วที่สุดภายใน 4 ชั่วโมงครึ่ง แนวทางลดความเสี่ยงของโรค ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด ไขมันสูง ควบคุมระดับความดันโลหิต ไขมันและน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และตรวจสุขภาพประจำปี</p>
มติชน	<p>วิธีดูแลผู้ป่วยจิตเภท</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุว่า โรคจิตเภทแม้จะพบไม่มากแต่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญด้านจิตเวช วันที่ 24 พ.ค.ของทุกปี องค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็นวันโรคจิตเภทโลก อาการโรคจิตเภทที่สังเกตได้ คือ หลงผิด ประสาทหลอน พูดจาไม่รู้เรื่อง มีพฤติกรรมทำทางแปลกๆ แต่งกายไม่เหมาะสม การดูแลรักษาใช้ 4 วิธี 1.ใช้ครอบครัวบำบัด มีญาติคอยดูแล พูดคุยแบ่งปันความรู้สึกแก่กันได้ และสังเกตอาการเตือนของผู้ป่วยก่อนนำเข้าพบแพทย์ 2.ให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ 3.มารักษาตามแพทย์นัดทุกครั้ง และ 4.หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดทุกชนิด</p>
มติชน	<p>โครงการก้าวคนละก้าว ปี 2</p> <p>-เสนอข่าว นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รอง ผวจ.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายภัทรพิสิฐ สังข์ทัต ณ อยุธยา ผู้จัดการโครงการก้าวคนละก้าว และ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวส นพ.สสจ.ขอนแก่น ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดจัดกิจกรรม “ก้าวคนละก้าว” ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. เพื่อนำเงินบริจาคมอบให้รพ.ขนาดเล็กทั่วประเทศ</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch